

# TRẠI HÈ QUỐC TẾ USM-AUN SUMMER PROGRAMME 2024

## HÀNH TRÌNH KẾT NỐI CẢM XÚC

 HÒA PHONG

NGUYỄN TRỊNH MINH TRANG, SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH, TRƯỜNG QUỐC TẾ, ĐHQGHN LÀ MỘT TRONG SỐ CÁC SINH VIÊN ĐƯỢC LỰA CHỌN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ USM - AUN SUMMER PROGRAMME 2024, THUỘC KHUÔN KHỔ CHƯƠNG TRÌNH AUN SUMMER PROGRAMME DIỄN RA TẠI ĐẠI HỌC SAINS MALAYSIA, MALAYSIA. ĐÂY LÀ HOẠT ĐỘNG NHẪM HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN CÓ THÊM CƠ HỘI PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN VỀ KỸ NĂNG, TƯ DUY VÀ TRƯỞNG THÀNH HƠN VÀ CŨNG LÀ BƯỚC TIỀN TRẠM CHO DỰ ĐỊNH DU HỌC DÀI HẠN; ĐỒNG THỜI GIÚP SINH VIÊN CẢI THIỆN NGOẠI NGỮ, MỞ RỘNG MỐI QUAN HỆ NGOẠI GIAO.





Chương trình mang tên LIFE Programme với chủ đề "LIFE: Living, Inclusive, Fulfilling, and Experience". Tại đây, các sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức hàn lâm về tài chính, đầu tư, tư duy logic, sự kết nối giữa con người với thiên nhiên thông qua các bài giảng và trải nghiệm thực tế tại Vườn quốc gia Penang và Trung tâm Nghiên cứu Biển và Bờ biển (CEMACS).

Với sự kết hợp trải nghiệm học trên giảng đường và học qua thực tiễn thông qua những dự án cộng đồng và các chuyến tham quan mang tính giáo dục cao, chương trình được tổ chức với mục đích giúp sinh viên cảm nhận được giá trị tinh hoa của cuộc sống trong và ngoài phòng học. Chia sẻ về trải nghiệm của mình, Minh Trang cho biết: "Chương trình USM – AUN Summer Programme 2024 là một trải nghiệm tuyệt vời và quý giá đối với tôi, nó như một thước phim dài mà tôi luôn muốn xem lại. Qua chương trình, tôi đã được học hỏi thêm nhiều kiến thức liên quan đến chuyên ngành mà mình đang theo đuổi như kiến thức về quản lý tài chính, phát triển tư duy... cùng các kiến thức về sinh học và kỹ năng sống khác. Bên cạnh đó, trại hè năm nay cũng cung cấp các bài giảng và hoạt động thực hành, tôi cũng nhận thức được tầm quan

trọng và trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ môi trường và xây dựng đất nước. Đây không chỉ là một chương trình học tập đơn thuần, mà còn là hành trình đầy cảm xúc, giúp tôi kết nối với bạn bè quốc tế, mở rộng tầm nhìn và khẳng định bản thân. Những kiến thức và kỹ năng trải nghiệm thu được tại trại hè năm nay sẽ là hành trang quý giá cho tôi trong hành trình chinh phục những mục tiêu tương lai phía trước".

Từ khi còn là cô sinh viên năm nhất, Minh Trang đã thể hiện sự năng nổ và nhiệt huyết trong các hoạt động của Đoàn trường. Cô bạn từng là Phó ban Truyền thông của Liên Chi đoàn sinh viên năm nhất và hiện tại đang hoạt động tại Ban Phong trào và Ban Truyền thông của Đoàn Trường Quốc tế. Ngoài ra, Trang hiện cũng là thành viên của Câu lạc bộ Kế toán – Tài chính IS-VNU; Câu lạc bộ Nhiếp ảnh và Nghệ thuật thị giác IS-VNU; Câu lạc bộ Đại sứ Sinh viên IS-VNU;...

Mặc dù là "Gương mặt thân quen" của các hoạt động Đoàn – Hội, nhưng cô sinh viên năm thứ ba luôn giữ vững thành tích học tập với điểm GPA duy trì ở mức 3.6-3.9/4.0. Đây là những thành tích đáng tự hào của Minh Trang khi đã cân bằng được giữa việc học và tham gia các hoạt động xã hội, thể hiện sự nỗ lực đáng ghi nhận và là nguồn động lực giúp nữ sinh cố gắng hơn nữa trong tương lai. "Tôi cảm thấy may

mắn khi trở thành sinh viên Trường Quốc tế, ĐHQGHN. Bên cạnh việc đào tạo chuyên sâu về kiến thức chuyên ngành, Nhà trường luôn chú trọng xây dựng các chương trình đào tạo mang tính thực tiễn cao, tạo môi trường cởi mở với nhiều chương trình ngoại khóa, giúp sinh viên học tập theo một cách sáng tạo, chủ động hơn” – Minh Trang chia sẻ.

Với những lợi thế về điểm học tập, thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học, khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo và sự năng động trong việc tham gia các hoạt động xã hội, Đoàn thể, các hồ sơ đăng ký tham gia chương trình giao lưu sinh viên quốc tế của Nhà trường đều được xét duyệt với tỷ lệ cao. Hàng năm, Trường Quốc tế thường có nhiều lượt sinh viên đi giao lưu học tập tại nước ngoài. Những chương trình này giúp các bạn học hỏi được nhiều kiến thức và kỹ năng mềm cần thiết, mở rộng được mạng lưới bạn bè, rèn thêm khả năng ngoại ngữ và tự tin hơn trong giao tiếp. Đây là những hành trang cần mang theo trên con đường lập thân, lập nghiệp của các bạn sinh viên sau này.

Ban lãnh đạo ĐHQGHN luôn khẳng định, hợp tác quốc tế và trong nước là động lực chính tạo nên sự bứt phá trong việc phát triển các nguồn lực để phục vụ sự phát triển ĐHQGHN trở thành đại học nghiên cứu chuẩn quốc tế. Thực hiện một trong những giá trị cốt lõi – tiên phong trong nghiên cứu khoa học và đào tạo trình độ cao, chủ trương kết hợp giữa viện nghiên cứu và trường đại học, gắn nghiên cứu – triển khai với sản xuất – kinh doanh, ĐHQGHN xác định hợp tác trường – viện – doanh nghiệp – đối tác quốc tế vừa là phương thức, vừa là mục tiêu phát triển chung. Là một đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, Trường Quốc tế luôn định hướng phát triển theo chủ trương và chiến lược chung của ĐHQGHN, tiên phong trong liên kết đào tạo quốc tế và hợp tác quốc tế, quốc tế hóa chương trình giảng dạy và tiệm cận chuẩn mực giáo dục đại học thế giới. Minh Trang cho biết, Nhà trường luôn chú trọng giữa việc kết nối lý thuyết với thực

tiễn, sinh viên được tham gia nhiều hoạt động liên kết của Nhà trường với doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất, dịch vụ,... góp phần hiểu rõ hơn về mô hình hoạt động, cách thức vận hành, yêu cầu nghề nghiệp của mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt, nhiều Workshop về lĩnh vực kế toán, tài chính như RECESSION’S CALL, OPPORTUNITY FOR ALL kết hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI cũng được tổ chức, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên trong Trường. Nhờ những trải nghiệm thực tế vô cùng quý giá này, cô bạn Minh Trang đã “dắt lưng” thêm nhiều kiến thức quý báu phục vụ cho chuyên ngành và kinh nghiệm thực chiến, từ đó hiểu rõ hơn vai trò của lĩnh vực mà mình theo học. Bên cạnh đó, những kỹ năng mềm như làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, quản trị đội nhóm,... cũng được trau dồi, giúp Trang tự tin hơn trong chặng đường tương lai.

